



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย,ผจก.ออนไลน์ ,mcot

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า อยากให้คนไทยเชื่อมั่น การทำงานของสธ. ส่วนการออกกฎหมายเมื่อประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย อยู่ในระหว่างเขียนกม.เพิ่มเติมเล็กน้อย เพราะต้องสื่อสารให้ตีความการประกาศยกระดับโรค ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์การณั้ววิกฤติ แต่ขออย่าว่าไทยยังอยู่ในระดับ 2 การประกาศเพื่อให้เราสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน,ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์,ข่าวสด,โพสต์ทูเดย์,คมชัดลึก,กรุงเทพธุรกิจ,คมชัดลึก,ไทยรัฐ,เดลินิวส์,สยามรัฐ,ศูนย์ข่าวแชนนัล,เว็บไซต์แนวหน้า,สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,สวท.,ทีวีทุกช่อง bangkoktoday, workpointnews

-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แถลงข่าว พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย รายแรกเป็นแม่บ้านรักษาตัวที่รพ.ราชวิถี ตรวจพบปอดอักเสบหาสาเหตุไม่ได้ มีสมาชิกในครอบครัวเดินทางกลับจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน อีกรายอาชีพใกล้ชิดนักท่องเที่ยวรักษาที่รพ.บาราศา เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคได้สอบสวนและเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เพื่อส่งตรวจต่อไปมีผู้ป่วยหายกลับบ้านได้ 1 รายเป็นหญิงชาวจีนที่จ.กระบี่ สรุพบมีผู้ป่วยยืนยันรักษาหายแล้ว 22 ราย ยังรักษาตัวอยู่ รพ. 15 คน รวมยอดผู้ป่วยสะสม 37 ราย ขอให้ประชาชนเลี่ยง หรือเลื่อนการเดินทางไปยัง 7 ประเทศที่มีการระบาด(จีน ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเฝ้าระวังในอิตาลี อิหร่าน และสหรัฐ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อกลับมาจากประเทศที่เสี่ยงให้แยกตัวเองออกจากสมาชิกในครอบครัว กินแยกสำรับ หรือใช้ช้อนกลางแล้วล้างมือบ่อยๆ เพราะคนในครอบครัวมีโอกาสติดได้"

-รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีควบคุมโรค ระบุ ผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หากเสี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง แต่ถ้าไปมาแล้วเป็นไข้หวัดต้องไปหาหมอตรวจทันทีไม่ต้องรอให้ป่วยหนัก กำลังปรับเกณฑ์ให้คนไข้ที่มีอาการเสี่ยงเข้ามาในระบบมากขึ้น หากไปต่างประเทศ หรือคนในครอบครัวไปประเทศเสี่ยงต้องเฝ้าระวังภายใน 14 วันจะต้องไม่ป่วยและต้องแยกตัวออกจากคนอื่นก่อน ขณะนี้การตรวจคนไข้เฝ้าระวังตัวเลขกราฟเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนคู่มือการตรวจคัดกรองกรอง เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ติดเชื้อจะติดอยู่ที่ 35 ราย

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์,ข่าวสด,คมชัดลึก,กรุงเทพธุรกิจ,คมชัดลึก,ไทยรัฐ,เดลินิวส์,ศูนย์ข่าวแชนนัล,ผจก.ออนไลน์ ,nationtv,เว็บไซต์สนุก,เว็บไซต์แนวหน้า,เว็บไซต์ข่าวสด,เว็บไซต์สยามรัฐ,เว็บไซต์คมชัดลึก,เว็บไซต์เดลินิวส์ ,js100,businesstoday,77kaoded ,mcot,thebangkokinsight, thestandard, thaigov, tnn,nationtv, thaiquote, prachatai

-นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดสธ. แถลง ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ องค์การเภสัชกรรม เพื่อศึกษาสารแอนโดรกราโฟไลด์ ในฟ้าทะลายโจร น่าจะมีศักยภาพป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนาเข้าเซลล์-ป้องกันการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาได้ คาดว่า 1 เดือนรู้ผล

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ,ไทยรัฐ,js100

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ COVID-19 ในไทย ยังเป็นระยะที่ 2 ยังไม่มีการแพร่เชื้อระหว่างคนไทยด้วยกัน การประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถกักตัวผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อได้ เจ้าพนักงานจะสามารถใช้อำนาจตามกฎหมาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจ สธ.จะรับผิดชอบ การเก็บตัวอย่างเพื่อมาตรวจจะต้องส่งมาตรวจที่ภาครรัฐ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นคนละส่วนกับค่าตรวจ โดยให้เป็นไปตามสิทธิ์ ทั้งประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และประกันจากบริษัทเอกชน หากเป็นคนไทยจะครอบคลุมทั้งหมด ส่วนชาวต่างชาติให้เป็นไปตามสิทธิ์ของแต่ละคน ส่วนใหญ่ซื้อประกันการเดินทางไม่มีปัญหา จะมีแค่บางคนที่ปัญหาเรื่องสิทธิ์การรักษา แต่ก็ต้องรักษาตามหลักมนุษยธรรม ยืนยันกระทรวงไม่มีการปกปิดข้อมูลอย่างแน่นอน หากมีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยันก็ให้รายงานตามจริง ทั้งนี้เข้าใจว่าอาจเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งตัวเลขที่เข้าใจผิดน่าจะเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากกว่า ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พบว่าเป็นไข้หวัด

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา รายงานสถานการณ์ ผ่านเพจเฟซบุ๊กของ รพ. พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังรายใหม่ 1 คน ผลตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 และต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อเป็นครั้งที่ 2 จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา

สื่อที่นำเสนอ: thaiquote

-กรมควบคุมโรค ออกประกาศขอแนะนำมาตรการป้องกันไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ หอพัก อพาร์ทเมนต์ ห้องเช่าห้องชุด

สื่อที่นำเสนอ : js100

-สธ.แนะนำวิธีการล้างมือทั้งจากเจลแอลกอฮอล์ และสบู่ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สธ.จะเป็นการอนุมัติเงื่อนไขแห่ง วิธีการด้วยกัน 7 ขั้นตอน (แต่จะต่างจากการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ชนิดน้อย) ระยะเวลาที่ใช้จะอยู่ที่ 20-30 วินาที ส่วนวิธีการล้างมือด้วยสบู่กับมือทั้ง 2 ข้าง มีด้วยกันทั้งหมด 7 ขั้นตอนเช่นกัน (แต่ละขั้นตอนให้นับ 1-10)</p> <p>การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน,คมชัดลึก,ผจก.ออนไลน์,เว็บไซต์คมชัดลึก,เว็บไซต์เดลินิวส์,เว็บไซต์บ้านเมือง,เว็บไซต์ข่าวสด ,thebangkokinsight,thansettakij,springnews</p> <p>-เสนอข่าว ก.การอุดมศึกษา ฯ ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคCOVID-19 ใ้บุคลากร อาจารย์และนักศึกษา หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังประเทศเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุม นักศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เป็นจำนวนมาก</p> <p>-ปตท.ชี้แจงยืนยันยังไม่มีพนักงานติดเชื้อ COVID-19 แต่ให้พนักงาน 7 ราย หยุดงาน14วัน เฝ้าระวังติดเชื้อโควิด-19 หลังพบ 1 รายเพิ่งเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ และได้พักอาศัยกับเพื่อนสนิทที่ได้เดินทางไปเกาหลีใต้ด้วยกันมา และพบว่าเพื่อนมีอาการป่วย เป็นไข้ 2-3 วันแล้ว พนักงานคนดังกล่าวได้เข้าพบแพทย์แล้ว และยังคงมีสุขภาพปกติ รวมทั้งเพื่อนร่วมเดินทางก็ยังตรวจไม่พบ เชื้อไวรัสดังกล่าวแต่อย่างใดนอกจากนี้ได้ เปิดศูนย์และทำความสะอาด</p> <p>-คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ดำเนินการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ เพื่อมอบใ้บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้ทำความสะอาดมือ ป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรค ติดต 02-329-8111 และ เพจ www.facebook.com/kmitlofficial</p> <p>-สำนักงานการบินพลเรือนฯยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>-การบินไทย และไทยสมายล์ ใ้ผู้โดยสารที่จะบินไปเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ตามประกาศสธ. อนุญาตให้ เลื่อนบัตรโดยสารได้6เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน</p> <p>-สถานทูตไทยในกรุงโซลโพสต์เฟซบุ๊ก ขอให้ชาวไทยในเกาหลีใต้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลเกาหลีใ้ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-อีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่นเผยผลสำรวจเหตุการณ์ที่คนอีสานให้ความสนใจ ในช่วงต้นปี 2563 โดยเรื่องการรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยรัฐบาล มีค่าดัชนีความพอใจ 35.01</p> <p>-เฟซบุ๊ก "Plernpin Jintakan" เปิดเผยข้อมูลหลังตนเองเดินทางกลับจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่สาธารณสุขสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 ว่า ญี่ปุ่นอยู่ระดับ 3 ซึ่งตนเองอยู่ที่นั่นแล้ว หลังจากกลับมาถึงไทย ตนเองได้ทำใจไว้แล้วว่ากลับมาแล้ว ต้องรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รู้สึกว่าเป็นไข้ และไม่แน่ใจใจรีบมาพบแพทย์ ตามที่สาธารณสุขแจ้ง เพื่อ ป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง สิทธิประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต</p>	
<p>ประเด็นที่มีผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : twitter</p> <p>-โพสต์ประเด็น 1. การปกปิดข่าวตัวเลขผู้ป่วย เช่น พ่อของเพื่อนที่รู้จักกลับจากเชียงใหม่กับเพื่อน 6 คน ติดเชื้อทั้งหมดโดย กักตัวอยู่รพ.แต่ไม่มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2. ไทยมีการแพร่ระบาดระดับ 3 3. รพ.บีแควมีผู้ติดเชื้อ 19 คน ติดจากผู้ป่วยคน เดียวที่กลับจากญี่ปุ่น 4. อินโฟกราฟิก พบCOVID-19อยู่ในพื้นที่ ทอ. ขรก.ทอ.ร่วมรณรงค์ป้องกัน 5. มีการโพสต์ข้อความอ้างว่า รับทราบข้อมูลจากผู้ที่ทำงานในรพ. ว่า รพ.เลิดสินมีผู้ป่วย เคสคล้ายคุณป้าที่แพร่เชื้อที่เกาหลีใ้ และ รพ.ได้กักตัวแพทย์ 1 ราย พยาบาล 2 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยถูกส่งต่อไปรพ.ราชวิถี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : line</p> <p>-มีการส่งต่อข้อความให้ช่วยกันแชร์ต่อ ระบุ ว่า นศ.ป.โท ทำงานใน รพ.เส้นจัน ถูกเกณฑ์ไปทำวิจัยให้ข้อมูลว่า วิธีแยกโรคไวรัส โคโรนากับไข้หวัด หากเป็นหวัดจะมีน้ำมูกและเสมหะ หากเป็นไวรัสโคโรนา จะไอแห้งๆ ผอ.บอกว่า หากอุณหภูมิเกิน 26-27 ไ้ไวรัสจะตายไปเอง ให้ดื่มน้ำอุ่น ทำให้อ่างกายอุ่น กินขิง ขิง กระเทียม พริก และออกกำลังกาย ก็จะไม่ติดไวรัสตัวนี้แล้ว หากไข้ ขึ้น ให้หมั่นผ้า ดื่มน้ำขิง ให้ภายในร่างกายอุ่นร้อนช่วยป้องกันได้ ไม่ต้องฉีดวัคซีน อย่าเข้าไปในที่อากาศเย็นจัด ขอเพียงที่มี แสงอาทิตย์ไวรัสจะโดนแสงทำให้ตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-อธิการบดีมหิดล ประกาศมีบุคลากรเข้าข่ายต้องสงสัย กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และมีอาการไข้ภายใน 14 วัน อยู่ระหว่าง รอผลการตรวจยืนยัน มีการดูแลผู้ที่สัมผัส อย่างเคร่งครัด บุคลากรที่ไม่ได้ใกล้ชิดโดยตรง ขอให้ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตาม แนวทางของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ:thansettakij</p> <p>- อธิบดีกรมการค้าภายในเผยกรณีสาวไทยแชร์ประสบการณ์กลับจากญี่ปุ่นแล้วป่วย เข้ารพ.เอกชนโดนกักตัว 9 ชม.กว่า42,073 บาท โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเองหมด เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบตนเองที่เดินทางไปเองนั้น หากผู้รับบริการรู้สึกว่าการใช้จ่ายแพง เกินจริง กรมมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1569 สามารถนำหลักฐานต่างๆมาแสดงได้ เพราะกรมฯต้องมีหลักฐานใบเสร็จเพื่อดำเนินคดี โดยจะรับแจ้งเรื่องแบบรับแจ้งความ อย่างไรก็ตามจะยังไม่เชิญรพ.มาหารือเรื่องค่ารักษาหรือค่าบริการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไวรัสโคโรนา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: เติลนิวัส</p> <p>-ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเข้าไทยน้อยลงจนร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์การค้า และแหล่งท่องเที่ยวกำลังเผชิญภาวะขาดทุนไปตาม ๆ กัน จึงต้องออกมาเรียกร้องให้ทางศูนย์การค้าหรือเจ้าของสถานที่ช่วยปรับลดค่าเช่าพื้นที่</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: ทีวีช่อง 3</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกสธ. ยืนยัน ยังไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์รับรอง กรณีเช็การติดเชื้อ COVID-19 ด้วยตัวเอง โดยการกั้นหายใจลึก ๆ 10 วินาที การตรวจปอดว่ามีอาการอักเสบจากการติดเชื้อหรือไม่ แพทย์จะวินิจฉัยโดยฟังเสียงจากปอดว่าหายใจเป็นปกติหรือไม่ ร่วมกับการเอกซเรย์ปอดว่ามีฝ้าขาวผิดปกติหรือไม่ ส่วนอาการพื้นฐานของผู้ติดเชื้อ COVID-19 พบได้บ่อย คือ มีไข้สูง, ไอ, มีเสมหะ, เหนื่อย, หายใจลำบาก และเจ็บเสียดบริเวณหน้าอกเวลาหายใจเข้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ ,ผจก.ออนไลน์</p> <p>-ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่หลังจากมีข่าวลือว่าบุคลากร/นักศึกษา ม.ขอนแก่น 59 ราย เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี ติดเชื้อ 2 ราย สสจ.ขอนแก่น ได้รับรายงานประชาชนกลุ่มต้องสงสัยติดเชื้อจาก รพ.ศูนย์ขอนแก่น และ รพ.เอกชนในพื้นที่ 9 ราย ผลการตรวจได้รับการยืนยันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่</p> <p>-เพจ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้ออกประกาศชี้แจง กลุ่มบุคลากรและนศ.ได้เดินทางไปเกาหลีวันที่ 18-23 ก.พ. ก่อนเดินทางได้ประสานงานกับรพ.ศรีนครินทร์ ถึงวิธีการดูแลตนเอง และหลังเดินทางกลับตามมาตรฐานสากล มี 2 ท่าน ไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ได้มารับการตรวจประเมินอาการ พบเข้าได้กับกลุ่มเสี่ยง จึงได้ตรวจรักษาตามมาตรฐานสากล ผลการตรวจ COVID-19 ให้ผลลบ และรักษาที่ห้องผู้ป่วย ไม่มีการแพร่เชื้ออย่างแน่นอน กลุ่มบุคลากรที่เหลือ 57 ราย ได้ประสานงานกับหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่องานเวชกรรมสังคม รพ.ศรีนครินทร์ ให้มีการตรวจวัดไข้ แยกตัวเอง หยุดงาน และ หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวทางปฏิบัติ พร้อมเฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเองทุกวัน</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน,ไทยโพสต์,ข่าวสด,ผจก.รายวัน,คมชัดลึก,ไทยรัฐ,เติลนิวัส,สยามรัฐ,กรมประชาสัมพันธ์,เว็บไซต์โพสทูทูเดย์,มติชนออนไลน์,เว็บไซต์ไทยรัฐ,เว็บไซต์แนวหน้า,ผจก.ออนไลน์,กรุงเทพธุรกิจ,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,sanook,thansettakij,nationweekend, bangkokbiznews100,theSTAR, tass,thejakartapost</p> <p>-เสนอข่าว 3 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างก้าวกระโดด คือเกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน มีการยกระดับมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น</p> <p>การระบาดในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก</p> <p>- สหรัฐ ออกคำเตือนพลเมืองไม่ควรเดินทางไปเกาหลีใต้ถ้าไม่มีความจำเป็น สหรัฐเตรียมทดลอง remdesivir ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทจีลีด์ ไซเอนซ์ อิงค์ (Gilead Sciences Inc) ผู้ผลิตยาต้านเอ็ดส์รายใหญ่ของโลก ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ของ ม.เนบราสก้าจะเป็นผู้ทดสอบยา remdesivir ร่วมกับสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติ โดยจะทดลองยา remdesivir ในสถานที่ 50 แห่งทั่วโลก</p> <p>เอเชีย</p> <p>-จีน รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 508 คน และเสียชีวิตเพิ่ม 71 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 77,658 คน และเสียชีวิต 2,663 คน ขณะที่จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ออกจากพ.มากถึง 27,323 คน นสพ.ทางการเงิน รายงานว่า การพัฒนาวัคซีนที่รับทางปากมีความคืบหน้า โดยศ.คนหนึ่งของม.เทียนจิน ได้รับวัคซีน 4 โดส โดยไม่มีผลข้างเคียงเกิดขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ยังไม่มีความแน่ชัดว่า วัคซีนปลอดภัยหรือไม่ จนกว่าจะมีการทดลองทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบ อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน</p> <p>-เกาหลีใต้ มีรายงานอ้างอิงจากสื่อในเกาหลีเหนือ ว่ามีการกักกันโรคครั้งใหญ่ในเกาหลีเหนือ โดยชาวต่างชาติที่ถูกกักกันโรคน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประจำอยู่ในกรุงเปียงยาง และได้ออกคำสั่งกักโรค 30 วันแก่ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าเกาหลีเหนือ ถึงขณะนี้รัฐบาลเปียงยางออกมาตรการกักกันโรคถึงขั้นมีผู้ติดเชื้อเกิด ก่อนหน้าWHO ออกมาชี้ว่า ไม่พบว่ามีภาวะระบาดโรค COVID-19ในเกาหลีเหนือ</p> <p>ผู้นำโบสถ์ชินซอนจีในเมืองแทกู ยอมส่งมอบรายชื่อสมาชิกทั้งหมด 215,000 คนทั่วประเทศให้ทางการ ซึ่งรัฐบาลจะทำการตรวจสุขภาพสมาชิกทุกคนโดยเร็วที่สุด เริ่มจากสมาชิกโบสถ์ชินซอนจีในเมืองแทกูที่แสดงอาการป่วย 1,300 คนจากทั้งหมด9,200 คนเป็นอันดับแรก ...สายการบินโคเรียนแอร์ จากเกาหลีใต้ พบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนหนึ่งติดเชื้อ ทำให้ต้องปิดสนง.ของสายการบินใกล้สนามบินนานาชาติอินซอน จ.อินซอน ประเทศเกาหลีใต้ ลงชั่วคราว สำหรับยอดรวมผู้ติดเชื้อ 977 ราย ผู้เสียชีวิต 9 ราย</p> <p>-ญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อ 850 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนบนเรือสำราญโดมอนต์ ฟรินเชส มีผู้เสียชีวิต 4 รายชื่อ ประเทศต่างๆ 7 ประเทศ ซึ่งได้แก่ อิสราเอล ซามัว ไมโครนีเชีย คิริบาทิ คอโมโรส ตูวาลู และหมู่เกาะโซโลมอน ออกมาตรการห้ามชาวญี่ปุ่นเข้าประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฮ่องกง ประกาศปรับระดับการเตือนภัยการเดินทางเป็นสีแดง ห้ามผู้ที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ทั้งหมดเข้าประเทศ -เวียดนาม ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 16 คนรวมถึงทารก 3 เดือนหายป่วย แพทย์ให้กลับบ้านแล้ว และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ <p>ตะวันออกกลาง มีการแพร่ระบาดในตะวันออกกลางมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งคูเวต บาห์เรน โอมาน อัฟกานิสถาน และอิรัก ที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกๆ ทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากอิหร่าน</p> <ul style="list-style-type: none"> -อิหร่าน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 34 ราย ทำให้ยอดติดเชื้อรวม 95 คน ผู้เสียชีวิต 16 ราย โดยพบว่า รมช.สาธารณสุข ของอิหร่านก็เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อเช่นกัน มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกประมาณ 900 ราย ทีมของยูเอ็นได้เดินทางถึงอิหร่านวันที่ 25 ก.พ. ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจำนวนมากในอิหร่าน อาจเป็นเพียงการเพิกเฉยตรวจพบกรณีที่น่าเศร้า และไวรัสอาจจะแพร่ระบาดมานานกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ คาดว่าการแพร่ระบาดน่าจะเกิดขึ้นระหว่างเทศกาลสำคัญทางศาสนา -อิรัก ประกาศห้าม ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่พบการระบาดและพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ จีน อิหร่าน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิตาลี สิงคโปร์ และไทย เดินทางเข้าประเทศ และแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเดินทางไปยัง 7 ประเทศนี้ด้วย ขณะที่ผู้ติดเชื้อ 5 รายแล้ว -คูเวต ระบุว่าเที่ยวบินทั้งหมดที่ไปกลับจากประเทศไทย เกาหลีใต้ และอิตาลี -สหรัฐอเมริกา (ยูเอชไอ) ห้ามพลเมืองเดินทางไปยังประเทศไทยและประเทศอิหร่านแล้ว <p>ยุโรป</p> <ul style="list-style-type: none"> -กระทรวงสาธารณสุขของสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ สโลวาเกีย และโครเอเชีย จะหารือร่วมกันที่กรุงโรมของอิตาลี เพื่อหารือการควบคุมไวรัสโคโรนา โดยทางรัฐบาลอิตาลีพยายามร้องขอประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช้มาตรการควบคุมพรมแดนเกิดขึ้น โดยชี้ว่าเป็นการไร้ประโยชน์ -ออสเตรีย พบผู้ป่วย 2 รายเป็นชาวอิตาลี อาศัยอยู่ในรัฐทิโรลและอาจติดเชื้อจากเดินทางไปยังแคว้นลอมบาร์เดียของอิตาลี -อิตาลี พบผู้เสียชีวิตรายที่ 8 มีผู้ติดเชื้อ 229 ราย ทางกำลังปิดหลายเมืองในแคว้นลอมบาร์ดีและเวเนโต ศูนย์กลางการระบาด -โครเอเชีย พบผู้ป่วยรายแรก ถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคบอลข่านที่พบผู้ติดเชื้อหลังจากผู้ป่วยคนดังกล่าวเพิ่งกลับมาจากอิตาลี -WHO นายเทดรอส อัดานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก แถลง ว่า การระบาดของโควิด-19 ในจีนพุ่งถึงขั้นสูงสุดแล้ว พร้อมทั้งชื่นชมจีนที่ใช้มาตรการปิดเมืองกักโรค จนสามารถควบคุมการระบาดได้ ระบุว่าขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดหรือการเสียชีวิตทั่วโลกในระดับที่ควบคุมไม่ได้ จนถึงขั้นต้องประกาศให้เป็นการแพร่ระบาดใหญ่ กระนั้นประเทศต่างๆ ควรทำทุกวิถีทางเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดใหญ่ที่อาจมีขึ้นได้ด้วย -พญ.แมริออน คูปแมนส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจากองค์การอนามัยโลก เตือนว่าไวรัส โคโรนา-19 อาจเข้าข่าย "โรคนิรนาม" หรือดีซีเอส เอ็กซ์ ซึ่งทางสุขภาพกรณีไปถึงความเป็นไปได้ของโรคระบาดใหม่ในอนาคตที่อาจคร่าชีวิตผู้คนกว่า 80 ล้านราย เช่นเดียวกับโรคระบาดร้ายแรงในอดีต เช่น โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซาร์ส และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส รวมทั้งอีโบล่า -รายงานสถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อจำนวน 80,239 คน เสียชีวิต 2,705 คน และหายป่วยอีก 27,471 คน ยอดผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีนเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย อิหร่าน 12 ราย เกาหลีใต้ 8 ราย อิตาลี 7 ราย ผู้โดยสารเรือโดมอนต์ ปรีนเชส 4 ราย ฮ่องกง 2 ราย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ ซาดีละ 1 ราย เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่มีคนติดไวรัส โคโรนา-19 สูงที่สุดนอกประเทศจีน โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 60 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 893 คน บนเรือโดมอนต์ ปรีนเชส 691 ราย อิตาลี 229 ราย ญี่ปุ่น 159 ราย สิงคโปร์ 89 ราย ฮ่องกง 79 ราย อิหร่าน 61 ราย สหรัฐ 53 ราย ฯลฯ 	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <ul style="list-style-type: none"> -กระแสวิจารณ์มาตรการของญี่ปุ่น ที่หลงเหลือไม่มีการกักกันผู้โดยสารออกจากเรือโดมอนต์ ปรีนเชส เพิ่มเติม ส่วนใหญ่โดยสารสาธารณะกลับบ้านอาจเกิดการแพร่เชื้อ ทางการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้กลับจากต่างประเทศ และผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ กำหนดเกณฑ์ในการโทรสอบถาม จะต้องมิใช่ ตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไปติดต่อกัน 4 วันขึ้นไป, ร่างกายอ่อนเพลีย, หายใจลำบาก หากเป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัวหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการต่อเนื่อง 2 วันขึ้นไปให้ติดต่อได้ทันที ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงจะให้รักษาในสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ ปัญหาที่พบคือ 1. การโทรติดต่อได้ยาก 2.เกณฑ์ในการตรวจหาเชื้อไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์เช่น ห้ามไม่ให้ตรวจหากไม่แสดงอาการ ดังนั้น ผู้ที่มีความเสี่ยงว่าอาจติดเชื้อก็ถูกมองข้ามไป เช่น กลุ่มผู้ใช้บริการรถเช่า ซึ่งต่อมาพบว่าคนขับติดเชื้อ หรือนักข่าวที่สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ เป็นต้น ผู้ป่วยบางรายที่มีไข้ ไอ และตรวจพบว่าเป็นโรคปอด แต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ แม้แพทย์ตามคลินิกหรือรพ.จะติดต่อขอรับส่งทางศูนย์ฯ ให้ก็ไม่เป็นผล คนไข้จึงได้ต้องไปรพ.อื่นรักษาตามอาการ ซึ่งทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากที่จะรอถึง 4 วันหลังมีไข้สูงก่อน แล้วจึงค่อยขอความช่วยเหลือ หลายคนจึงต้องไปสถานพยาบาลอื่นก่อน <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์จับอุมหุมูมิโลก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ผลสำรวจพบว่า ชาวอเมริกันวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ มากกว่าเชื้อไวรัส COVID-19 อาจเนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัส COVID-19 น้อยกว่าผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ในอเมริกาที่มีถึงสัปดาห์ละ 4,000 คน ขณะที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 ผ่านมาเกือบสองเดือนมีผู้เสียชีวิตเพียง 2 พันกว่าคน โดยในอเมริกามีผู้ติดเชื้อเพียง 35 รายและยังไม่มีผู้เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>- ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ เผยว่า ขณะนี้อาจจะยังไม่เห็นตัวเลขที่แท้จริงของผู้ติดเชื้อ เพราะ 90% มีอาการน้อยมากจึงไม่ทราบจำนวนคนติดเชื้อจริง และคนติดเชื้อก็ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ จึงมีโอกาสแพร่เชื้อไปยังคนรอบข้างได้มาก และ 10% ของผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีการที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะที่จะมีอัตราผู้ที่เข้าชั้นวิกฤติ 10-20% ในจำนวนผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในรพ. และในอีก 2 เดือนข้างหน้าจะเห็นสถานการณ์จริง การรับมือของไทยไม่ควรเป็นแค่หน้าที่ของสาธารณสุข ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ กินร้อนช้อนกลาง ฯลฯ อย่าเพิกเฉยหรือประมาท</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์จับกระแส</p> <p>- ให้ความรู้เกี่ยวกับ การประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายอันดับที่ 14 เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่คล่องตัว สามารถจับคู่หรือกักกันผู้ที่ไม่ยินยอมเข้ารับการรักษาได้ ซึ่งตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีทั้งโทษจำและปรับ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว</p> <p>- กล่าวว่า เห็นด้วยกับมาตรการของสธ. ที่ประกาศโรคติดต่ออันตราย โดยใช้กฎหมายมาช่วยป้องกัน และ ขอให้ประชาชนอย่าเห็นแก่ตัวรื้อห้องเที่ยวราคาถูกในช่วงนี้ นอกจากนี้ ด้านตลาดหุ้นไทยก็ได้รับผลกระทบทำให้ราคาหุ้นตกลง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>- กล่าวว่า มาตรการป้องกันของหลายประเทศในการจำกัดการเดินทางไปประเทศระบาด ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะลดตัว หรือติดขัด และขยายวงกว้างขึ้น อย่างน้อยกฎหมายงบประมาณรายจ่ายปี 63 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของกรม.อาจช่วยพยุงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และผ่านพ้นวิกฤตไปได้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- เสนอบทความ การรับมือวิกฤตินี้ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานตั้งรับที่ยอดเยี่ยม ขณะที่รัฐบาลทำงานล่าช้า เกิดการระบาดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ถึงจะมีแผนแก้ปัญหาผลกระทบด้านท่องเที่ยวเมื่อประชุมกรม. 4 ก.พ. ขณะที่แผนรองรับระยะยาวยังไม่มี ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งก.ท่องเที่ยว ก็ยังไม่มีแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยว</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- เสนอบทความ การดำเนินมาตรการรองรับการระบาดของภาครัฐ และ เอกชน โดยภาครัฐ สธ.ออกมาตรการเฝ้าระวังเข้มงวด ก.อุดมศึกษา ฯประกาศมาตรการภายในให้บุคลากรในสังกัด เลี่ยงเดินทางไปประเทศเสี่ยง หากกลับมาต้องตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค และให้หยุดงานหรือหยุดเรียน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งใช้ระบบการเรียน การสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน ส่วนภาคเอกชน อาทิ บ. ปตท.สั่งพนักงาน 7 รายที่เพิ่งกลับจากเกาหลีใต้ หยุดงานเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน บ. เซ็นทรัลพัฒนา จก. ตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานร้านค้าทุกวัน ให้ทุกคนสวมถุงมือและหน้ากากอนามัย จุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า บริการเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยแก่ผู้ใช้บริการ บ.เอ็ม บี เค จก. หามาตรการช่วยเหลือร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอน</p> <p>- เสนอบทความว่า กล่าวถึงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทย ที่ตรวจพบผู้ป่วยก่อนประเทศอื่น มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รวดเร็ว โดยกักตัวผู้เข้าชายต้องสงสัยในสถาบันบำราศฯ สามารถนำผู้สัตรียาผสมมาใช้รักษาผู้ป่วยได้สำเร็จ สามารถคิดค้นและทดลองนำพลาสมา หรือ น้ำเลือดจากผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา-19 ที่หายแล้วมาฉีดให้กับผู้ป่วย ได้ผลอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่สั้นมาก และให้ความรู้แก่ประเทศจีน สร้างความประทับใจ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ขณะนี้จีนสามารถควบคุมการระบาดได้ แต่ยังมีหลายประเทศที่มีกำลังแพร่ระบาดอย่างมาก จะเตรียมการรับมือกันอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศ รวมทั้ง รัฐบาลไทยด้วย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- เสนอบทความ โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอมเทค สวทช. นักไวรัสวิทยาที่ศึกษาวิจัยไวรัสโคโรนามากกว่า 10 ปี ให้ข้อมูลว่า โรค COVID-19 ที่มีความรุนแรงน้อย อัตราเสียชีวิตน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ SARS และ MERS ที่มีอัตราผู้เสียชีวิตถึง 10 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนสาเหตุที่ COVID-19 ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน_แพร่เชื้อผ่านฝอยละอองที่เกิดจากการไอหรือจามของผู้ติดเชื้อเท่านั้น ส่วนแนวทางรักษาจะมีให้ยาต้านไวรัส ซึ่งจีนได้รับรองยาด้านไวรัส Favilavir เป็นทางการตัวแรก ขณะที่ไทยทดลองใช้ยาต้านไวรัส HIV ชนิด protease inhibitors นอกจากนี้ ยังมียาต้านไวรัส Remdesivir (RDV) ที่กำลังถูกจับตาดูอย่างมาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพราะเป็นยาที่ออกแบบมาสำหรับไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ สามารถยับยั้งการสร้างสาย RNA ของไวรัสได้โดยตรง อยู่ระหว่างการทดสอบในคน พร้อมกันนี้ยังมีการใช้แอนติบอดีของผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อ มารักษาผู้ป่วยคน ที่ต้องระวัง หากผู้ป่วยได้รับแอนติบอดีปริมาณน้อยหรือคุณภาพไม่ดีพอ จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น ทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง</p> <p>ด้านการระบาดของ COVID-19 ในไทยขณะนี้อยู่ในระยะที่ 2 คือมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ แต่มีแนวโน้มระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า แต่ไม่ยากให้ระลอกถัดไป วิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดคือ ระวังการสัมผัสสารคัดหลั่งจากการไอ จาม ของผู้ติดเชื้อ แล้วนำมาสัมผัสบริเวณใบหน้า บริเวณตา จมูก ปาก หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี หรือใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำทุกครั้ง เพื่อลดการกระจายของเชื้อ และล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์อินไซด์สนามข่าว</p> <p>-เสนอบทความว่า กรมควบคุมโรคมีแผนรับมือรวดเร็ว หนึ่งในนั้นคือ เรื่องข้อมูลการดำเนินงานของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยการประสานกับสายการบิน ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ กรอกรายละเอียดในใบที่เรียกว่า "Health Beware Card" จะได้ทราบสถานที่ที่จะได้ เพื่อให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลและหน่วยงานที่ร่วมภารกิจควบคุมโรคได้ ทำมาตั้งแต่ 3 ม.ค. ระบบการควบคุมโรคของไทยยังมีการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากผู้บริหารสธ.ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระบบ นอกจากนี้ทีมแพทย์ที่ให้การรักษาก็ใส่ใจผู้ป่วยถึงขนาด จัดหาอาหารจากภัตตาคารเงินมาให้คนไข้ และหายดีออกจากรพ.ได้ โชคดีที่คนไข้จ่ายค่าอาหารเมนูพิเศษนี้เอง ส่วนค่ารักษาพยาบาลนั้นรัฐบาลจ่ายให้ 100%</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่12 , ข่าวสด คอลัมน์รุ่งตัดดวง</p> <p>-กล่าวว่า แม้ โควิด-19 จะคร่าชีวิตในจีน 2,592 ราย ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 70,000 คน และซ้ำเติมเศรษฐกิจ แต่อีกมุมหนึ่ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจีนได้ถึง 1 ใน 4 ในช่วงสองสัปดาห์ โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมในจีน ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกถึงร้อยละ 27</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่12</p> <p>-กล่าวว่า ข้อคิดจากรัฐมนตรีคลังฝรั่งเศส บรูโน เลอ แมร์ ระบุว่า การระบาดครั้งนี้ ทำให้คิดได้ว่า ประเทศต่างๆ จะมัวแต่คิดพึ่งเศรษฐกิจจีน ฟังพนักท่องเที่ยวจีน ไม่ได้อีกแล้ว ซึ่งเป็นบทเรียนที่สามารถนำมาได้กับประเทศไทยด้วย</p>	
<p>โรคกระดูกข้อสะโพกตาย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : มติชน ,เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคกระดูกข้อสะโพก พบได้ในช่วง30-40ปี เกิดจากเส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวกระดูกข้อสะโพกเกิดการอุดตัน หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้เลือดไม่สามารถนำสารอาหารมาหล่อเลี้ยงหัวกระดูกข้อสะโพกค่อยๆตาย ไม่สามารถรับน้ำหนักร่างกายได้ เกิดการยุบตัวของกระดูก สร้างความเจ็บปวดมาก</p> <p>ด้านนพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า ระยะแรกอาการจะไม่รุนแรง แต่จะรู้สึกปวดมากขึ้นเมื่อเดินหรือขยับข้อสะโพก สำหรับการรักษาโดยการทำการกายภาพบำบัดเป็นเพียงแค่ประคองอาการได้เท่านั้น เมื่อถึงจุดหนึ่งต้องทำการผ่าตัดสะโพก แต่จะผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่ขึ้นอยู่กับว่า ตรวจพบได้ช้าหรือเร็ว</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>ลื่อนำเสนอ : ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ mthai, ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศใน กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วัดได้ 54-81 มคก./ลบ.ม. พบเกินมาตรฐาน 41 พื้นที่ หนักสุดที่บางกะปิ 81 มคก./ลบ.ม.</p> <p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เผย ว่า ช่วงวันที่ 24-29 ก.พ.นี้ จะมีลมตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือพัดฝุ่นที่เกิดจากการเผาในที่โล่งเข้ามาจำนวนมาก สภาพอากาศจะมีลักษณะเหมือน ฝ้าซีกรอบ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ 8 มาตรการเร่งด่วน ดังนี้ 1.ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป เข้าพื้นที่ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ตั้งแต่เวลา 00.00-24.00 น.ของวันที่ 27 ก.พ. 2.ตั้งจุดตรวจรถควันดำ 50 เขต 3.เข้มงวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง 4.ประสานผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าและอาคารขนาดใหญ่หยุดการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 5.โรงเรียนสังกัด กทม.หยุดการเรียนการสอนในวันที่ 26-27 ก.พ. 6.ล้างทำความสะอาด คู่อุดถนน และฉีดล้างต้นไม้ทั่วพื้นที่ 7.ขอความร่วมมือ ชสมก. ตรวจสอบค่าควันดำจากรถโดยสารสาธารณะทุกคัน และ 8.ให้หน่วยงานดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ กทม.</p> <p>-ขณะที่ www.airvisual.com รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษแบบเรียลไทม์ วันที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 07.57 น. พบว่า 2 เมืองใหญ่ของไทยยังคงติดtoptenโลก โดยเชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 6 ค่าฝุ่นอยู่ที่ 165 US AQI และกทม.อยู่ในลำดับที่ 10 ค่าฝุ่นอยู่ที่ 146 US AQI</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไฟป่า สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ 77khaoded, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ newsplus, เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่ จ.ตราด อย่างใกล้ชิด สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องบินบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยดับไฟป่าอย่างเร่งด่วน บูรณาการทุกหน่วยสกัดกั้นไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่การเกษตร และกำชับให้ทางจังหวัด โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุข ออกให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชน ขอให้ทุกคนดูแลตนเองในเบื้องต้น เช่น สวมหน้ากากอนามัย</p> <p>-สถานการณ์ไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงลุกลาม บริเวณบนเทือกเขามดแดงลุกลามขึ้นเขาสมอปูน กินพื้นที่มากกว่า 1,000 ไร่ พบฝุ่นละออง-ควันไฟปกคลุมทั่วพื้นที่ลุกลามมาถึงเขตตัวเมืองปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าฉีดน้ำเพื่อกันไฟ ทำแนวกันไฟด้านบนสันเขาไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่อาศัยส่วนใหญ่ของสัตว์ป่า และจัดชุดเฝ้าระวังไฟป่า เพื่อประสานการปฏิบัติในการดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง</p>	-
<p>ภาษีบุหรี่ สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอบทความโดย รศ.ดร.นงนุช ตันตีสันติวังศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสาขาการเงินและการบัญชี Nottingham Trent University, UK ระบุว่า การลดจำนวนนักสูบและพฤติกรรมเสี่ยงของนักสูบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการทางภาษี ไม่ใช่เพียงการปรับอัตราภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างเดียว แต่จะต้องตั้งอัตราภาษีที่เหมาะสม ไม่เพิ่มขึ้นสูงจนเกินไปในภาวะที่อัตราภาษีสินค้าทดแทนยังอยู่ในระดับต่ำมาก และควรมีการตรวจจับบุหรี่เถื่อนอย่างเคร่งครัดด้วย</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>-เสนอข่าว นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย ประธานกมธ.สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อ รมว.ยุติธรรม ขอให้ดำเนินการนิรโทษกรรมแก่ผู้ต้องหา คดีครอบครองกัญชา ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ปัจจุบันมีผู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากในการครอบครองกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรค เพราะยังไม่มีการกฎหมายรองรับ ทำให้หลายคนถูกจับกุมดำเนินคดีครอบครองยาเสพติด นอกจากนี้ ยังได้ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวด้วย</p> <p>- นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงฯ พร้อมจะนำเรื่องเสนอรัฐบาล และในอนาคต ออกมาเป็นพ.ร.บ. หวังว่าทุก ๆ ท่านจะได้ช่วยกันสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์มากขึ้น</p> <p>-นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จะให้ ป.ป.ส. ช่วยไปศึกษาว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ได้บ้าง และจะแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบอย่างรวดเร็วที่สุด</p>	-
<p>จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใจชาวโคราช สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม TEAM KORAT เยี่ยมอาสาจิตใจ พร้อมร่วมเสวนาถอดบทเรียน เปลี่ยนสภาพสถานที่เกิดเหตุร้ายให้กลายเป็นศูนย์รวมหัวใจคืนรอยยิ้มให้ชาวโคราช ณ ลานกิจกรรมหน้าห้าง Terminal 21</p>	-
<p>แอบถ่ายคลิปนวดกษัย สื่อที่นำเสนอ : twitter ข่าวช่อง 8</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการโพสต์ชวนหญิงสาวไปนวดกษัย อ้างฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ แต่มีการแอบถ่ายคลิปไว้ขายกลุ่มลับ</p>	-
<p>นักโทษหนีจากรพ. สื่อที่นำเสนอ :</p> <p>-เสนอข่าว จากเหตุนักโทษชายของเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี หลบหนีหายตัวไปขณะเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่รพ.อุทัยธานีขณะถูกพาไปรักษาอาการลำไส้ใหญ่อักเสบ ล่าสุดตำรวจตามจับกลับมาได้แล้ว สารภาพว่าคิดถึงแม่ป่วยติดเตียง</p>	-